

กพข. ปรับระบบบริหารจัดการโครงสร้างไฟฟ้า สร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพข.) เห็นชอบกำหนดนโยบายโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศ ปี 2559 - 2563 ให้สะท้อนต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ควบคุมการดูแลผู้ใช้ไฟฟ้า บ้านอยู่อาศัยที่มีรายได้น้อย ส่งเสริมให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคง และความยั่งยืนด้านพลังงาน

วันนี้ (21 ธันวาคม 2558) ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพข.) ทั้งนี้ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบ นโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศ ปี 2559 - 2563 เพื่อให้สะท้อนต้นทุนในการจัดหาไฟฟ้าที่เหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งในส่วนของผู้ให้บริการจัดหาไฟฟ้า และผู้ใช้ไฟฟ้า ส่งเสริมให้มีการใช้ไฟฟ้าที่สะท้อนถึงต้นทุนค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาในแต่ละวัน การดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ที่มีรายได้น้อยและผู้สมควรได้รับการอุดหนุนค่าไฟฟ้าอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึงความมั่นคงและความยั่งยืนของ พลังงานไฟฟ้า ส่งเสริมให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และเหมาะสมกับสถานะ เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย

นโยบายกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าฯ ฉบับใหม่ ได้มุ่งเน้นการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าตามต้นทุนเชิงพื้นที่ เช่น พื้นที่รอบโรงไฟฟ้า และพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งอัตราค่าไฟฟ้าที่ส่งเสริมการพัฒนาไฟฟ้าตามนโยบาย ของรัฐบาล และอัตราค่าไฟฟ้าที่ส่งเสริมการประหยัดไฟฟ้าและการจัดการการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ของประเทศ

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจการรับซื้อไฟฟ้าโครงการน้ำเทิน 1 โดยมอบหมาย ให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำร่างบันทึกความเข้าใจการรับซื้อไฟฟ้า ที่ได้รับความเห็นชอบแล้วไป ลงนามร่วมกับผู้ลงทุน เมื่อผ่านการพิจารณาจากอัยการสูงสุดแล้ว และให้ กฟผ. สามารถปรับปรุงเงื่อนไขในร่าง บันทึกความเข้าใจการรับซื้อไฟฟ้าโครงการน้ำเทิน 1 ในชั้นการจัดทำร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ ได้อย่างเหมาะสม แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกับอัตราค่าไฟฟ้า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่ ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบแนวทางการขายไฟฟ้าให้ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเห็นควรให้ กฟผ. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการขายไฟฟ้าให้ประเทศเพื่อนบ้านผ่านการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้า และให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการขายไฟฟ้าให้กับประเทศเพื่อนบ้านในบริเวณ หมู่บ้านที่ใกล้กับเขตชายแดนของประเทศ ยกเว้นการขายไฟฟ้าที่มีปริมาณมาก ให้หารือร่วมกับ กฟผ. เพื่อป้องกัน ไม่ให้กระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ รวมทั้งเห็นชอบในหลักการให้ กฟผ. และ PEA สามารถ พิจารณาราคาจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านในแต่ละจุดเป็นอัตราที่อยู่ในอัตราเดียวกับที่จำหน่ายให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ในประเทศตามโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ณ เวลานั้น รวมค่าชดเชยรายได้ต่อหน่วย และสามารถกำหนดรูปแบบราคา จำหน่ายไฟฟ้าในลักษณะที่อาจแตกต่างจากโครงสร้างค่าไฟในประเทศได้ โดยคำนึงถึงการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และ การปรับปรุงหรือการสร้างระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังชายแดน

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังเห็นควรให้การดำเนินการขายไฟฟ้าผ่านการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าอยู่ภายใต้ การกำกับดูแลของคณะกรรมการประสานความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และ ให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการดำเนินงานต่อ กบง. และ กพข. เพื่อทราบเป็นระยะ

ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบการปรับปรุงกระบวนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) เพื่อให้เกิดการลงทุนและสร้างประโยชน์ร่วมกับประชาชน และใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและแหล่งวัตถุดิบหรือแหล่งพลังงานทดแทนที่มีในพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยให้ขยายระยะเวลา กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) ภายใต้กลไกการแข่งขันราคา (Competitive Bidding) จากเดิมภายในปี 2560 เป็นภายในปี 2561 และให้ ทบทวนปริมาณรับซื้อไฟฟ้ายุทธศาสตร์ใหม่ โดยให้อ้างอิงจากศักยภาพการรับซื้อไฟฟ้าของปี 2561 พร้อมทั้งปรับปรุงลำดับ ความสำคัญการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใหม่ เป็นดังนี้ (1) ชยะ (ชุมชนและอุตสาหกรรม) (2) พลังงานน้ำ ขนาดเล็ก (3) ก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย/ของเสีย (4) ชีวมวล (5) ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน (6) พลังงานแสงอาทิตย์ (7) พลังงานลม และ (8) พลังงานความร้อนใต้พิภพ สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงจากชยะและพลังงานน้ำ ขนาดเล็กในรูปแบบ FiT ไม่ต้องผ่านกระบวนการแข่งขันด้านราคา และให้ กกพ. เร่งดำเนินการออกประกาศรับซื้อ ไฟฟ้าจากชยะ (ชุมชนและอุตสาหกรรม) ทั้งนี้ มอบหมายให้ กบง. ร่วมกับ กกพ. พิจารณาปรับปรุงแนวทางการรับซื้อไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียนได้ตามความเหมาะสม ยกเว้นอัตราการรับซื้อไฟฟ้า หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องนำเสนอ กพช.

.....